



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ  
ในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓ ได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประเมินด้านผลงานของผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๕๒๐๐๑	นางสาวสุดารัตน์ พันหา	
๒	๐๕๒๐๐๒	นายวรณารถ แสงนคร	

๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๒.๑ แผนการนิเทศการศึกษา จำนวน ๕ ชุด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารสอนของครูผู้สอน

๓.วัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลนครบุรี โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลนครบุรี พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมิน

/๔. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก...

๔. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มาด้วย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศ การศึกษาที่สะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษาหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน ๒หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPsK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ จำนวน ๕ ชุด เมื่อสังเกตการสอนของครูผู้สอนเสร็จสิ้น

๕. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต ๓ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓และทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓

ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือ ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทาง ไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓ จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปรามอทย์ แสนกล้า)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓